

GivingData Overview Video Transcript

ROSE CHRISTIANSEN:

Xin chào. Tên tôi là Rose Christiansen và tôi là Quản trị viên Tài trợ của Quỹ Gia đình Weitz. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách điều hướng hệ thống đăng ký trợ cấp của chúng tôi, cung cấp dữ liệu để bạn có thể biết cách gửi đơn đăng ký thành công. Nếu ở cuối hướng dẫn này, bạn vẫn còn thắc mắc hoặc nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi gửi đơn đăng ký, vui lòng liên hệ với tôi qua email tại Rose@WeitzFamilyFoundation.org. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn Giving Data trên trang web của chúng tôi bao gồm các câu hỏi thường gặp để bạn tham khảo. Vì vậy, hãy tiếp tục và bắt đầu. Để truy cập đơn đăng ký tài trợ, bạn sẽ bắt đầu bằng cách truy cập trang Opportunities trên trang web của chúng tôi. Ở đó bạn sẽ tìm thấy các liên kết tới cả cộng đồng yêu thích của chúng tôi và các ứng dụng xây dựng năng lực. Để biết thêm thông tin về các ứng dụng, bạn có thể xem video khác trên trang hướng dẫn của chúng tôi, nơi các đồng nghiệp của tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về chúng.

Khi bạn đã chọn được địa chỉ mà bạn muốn đăng ký, nó sẽ đưa bạn đến trang đích này trên trang web Giving Data của chúng tôi. Tôi đã chọn Beloved Community Grant cho cuộc trình diễn này nhưng biết rằng quy trình này giống nhau cho cả hai. Trên trang này, bạn có tùy chọn đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới. Nếu trước đây bạn đã gửi đơn đăng ký bằng cách sử dụng trang web Giving Data thì bạn có thể tiếp tục đăng nhập vào tài khoản của mình và tiếp tục đăng ký. Nếu bạn là người mới đảm nhận vai trò này nhưng biết rằng tổ chức của bạn đã có tài khoản, vui lòng liên hệ với tôi qua email và tôi sẽ giúp bạn có quyền truy cập. Tuy nhiên, nếu tổ chức của bạn chưa bao giờ nộp đơn xin trợ cấp bằng hệ thống Giving Data cho đi trước đây thì bạn sẽ cần tạo một tài khoản mới. Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào Create an Account bên dưới hộp đăng nhập. Khi bạn làm vậy, nó sẽ gửi một email xác minh cho bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn có quyền truy cập vào tài khoản email mà bạn muốn sử dụng khi thiết lập thông tin đăng nhập của mình. Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, nó sẽ đưa bạn trở lại trang đăng nhập này, nơi bạn có thể đăng nhập và khởi động ứng dụng.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy tùy chọn để bắt đầu một ứng dụng mới. Hãy tiếp tục và nhấp vào dấu cộng. Đây là nơi bạn sẽ cần chọn tổ chức của mình. Nếu trước đây bạn đã đăng ký, bạn sẽ thấy tổ chức của mình được liệt kê ở đây. Nếu bạn là tổ chức mới, bạn sẽ cần thêm tổ chức của mình bằng cách nhấp vào dấu cộng. Tại đây, bạn sẽ cần tìm kiếm tổ chức của mình bằng mã số thuế. Tôi sẽ sử dụng nền móng làm ví dụ. Khi tổ chức của bạn xuất hiện, hãy tiếp tục và chọn tổ chức đó rồi nhấp vào bắt đầu. Nó sẽ đưa bạn đến trang này ở đây. Bây giờ bạn sẽ thấy rằng bạn có một ứng dụng đang được xử lý. Nó sẽ nói "mới" ở trên cùng. Sau đó, nhấp vào Open và nó sẽ đưa bạn đến trang giới thiệu. Trước khi bắt đầu

đăng ký, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc kỹ trang này vì nó có thông tin và ngày tháng quan trọng. Trên trang này, tôi muốn nhấn mạnh một vài điều khác nhau. Ở cuối màn hình, bạn sẽ thấy hai lựa chọn. Một là lưu lại và quay lại sau.

Việc còn lại là xem và in ứng dụng của bạn. Cả hai liên kết này sẽ hiển thị trên từng phần trong đơn đăng ký của bạn, vì vậy bạn sẽ có cơ hội lưu tác phẩm của mình và quay lại sau ở mọi giai đoạn của đơn đăng ký. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là nếu bạn chọn tùy chọn xem và in đơn đăng ký của mình trước khi hoàn thành, có thể sẽ thiếu một số câu hỏi khi bạn xem nó. Điều này là do một số câu hỏi tự động xuất hiện dựa trên câu trả lời của bạn và sẽ không hiển thị cho đến khi bạn trả lời chúng. Ở bên phải màn hình là nơi bạn sẽ thấy từng phần cần phải hoàn thành trước khi có thể gửi đơn đăng ký của mình. Lưu ý rằng bạn không phải hoàn thành đơn đăng ký theo thứ tự này. Bạn có thể di chuyển qua lại giữa mỗi phần cho đến khi hoàn thành. Bạn sẽ biết rằng mình đã hoàn thành một phần khi dấu kiểm xuất hiện bên cạnh tiêu đề. Khi bạn thấy dấu kiểm bên cạnh mỗi phần, bạn sẽ có thể xem lại và gửi. Và đó là cách bạn nộp đơn.

Chúc mừng. Sau khi gửi, bạn sẽ nhận được email xác nhận cho bạn biết rằng đơn đăng ký của bạn đã được nhận. Cuối cùng, tôi muốn chỉ ra rằng nếu bạn cần cập nhật địa chỉ email được liên kết với tài khoản của mình hoặc thay đổi mật khẩu bất kỳ lúc nào, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào tên của mình ở góc trên cùng bên phải và chọn Quản lý hồ sơ của tôi. Như tôi đã nói lúc đầu, vui lòng liên hệ nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc có thắc mắc về việc điều hướng cổng thông tin. Xin nhắc lại, địa chỉ email của tôi là Rose@WeitzFamilyFoundation.org. Tôi cũng khuyên bạn nên xem phần Ngày quan trọng trên trang web của chúng tôi... nơi bạn có thể tìm thấy cơ hội tham dự các phiên họp ảo và đặt câu hỏi về quy trình đăng ký. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hướng dẫn này và chúc bạn một ngày nghỉ vui vẻ.